
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 230  �  227. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um varðveislu og miðlun 20. aldar minja.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

1. Hvaða ráðstafanir voru gerðar til að varðveita minjar um veru Bandaríkjahers á Miðnes-
heiði áður en hann hvarf af landi brott?

2. Hver er stefna stjórnvalda í varðveislu og miðlun 20. aldar minja?


